

เปิดยุทธศาสตร์การศึกษา

3สถาบันจับมือเพื่อท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อหลายวันที่ผ่านมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานที่ประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.มาณฑพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงราย และอาจารย์บุญธรรม เร็วการ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน เพื่อหารูปแบบแนวทางในการจัดการระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายเหมือนกัน

ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า อธิการบดีทั้ง 3 สถาบัน และที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกัน โดยจะดำเนินการภายใต้นโยบาย คือ การใช้การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะรวมถึงประเทศในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน หรือเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจด้วย

สำหรับข้อตกลงเบื้องต้นนั้น นอกจากจะเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงรายแล้ว มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ยังจะร่วมมือในอีก 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้ 1.ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 2.ด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 3.ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ 4.ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดเพื่อดำเนินการภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นผลสำเร็จทางด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย จะต้องใช้โอกาสทางยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงของประเทศชาติ และเศรษฐกิจให้แข็งแรง ด้วยการใช

การศึกษาเป็นตัวนำ เพราะการศึกษานั้นสามารถจะทำให้บรรลุจุดหมายทุกอย่าง การร่วมมือกันครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี

ผศ.ดร.มาณฑพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงราย กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น และวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของเครือข่าย เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายแล้ว บางอย่างต้องแบ่งกันทำ บางอย่างต้องร่วมมือกันทำ'

อาจารย์บุญธรรม เร็วการ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย กล่าวเสริมว่า ทั้ง 3 สถาบันจะต้องมีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้มีพลังต่อไป.